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Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um rannsókn óupplýstra mannshvarfa.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

Ætlar ráðherra að beita sér fyrir frekari rannsókn óupplýstra mannshvarfa, sbr. svar ráð-
herra við fyrirspurn ummannshvörf á 125. löggjafarþingi (þskj. 286, 142. mál) þar sem fram
kemur að samkvæmt bráðabirgðasamantekt séu 42mannshvörf frá árunum1945–99 óupplýst
ef frá eru taldir þeir sem hafa farist við störf á sjó? Ef svo er, hvernig hyggst ráðherra gera
það?

Skriflegt svar óskast.


